

# พระวาทะของพระเจ้า (3)

## คำนำ

ผู้เชื่อในพระเจ้าทุกคนต่างยอมรับว่า พระคัมภีร์ทุกถ้อยคำและทุกตอนได้รับการคลุจจากพระเจ้า และมีประโยชน์ในการตักเตือนสั่งสอนคริสเตียนให้พร้อมที่จะทำความดี (๒ ทิโมธี. ๓.๑๖) คำว่า “คลุจ” มาจากภาษากรีกกว่า theopneutos แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่า “ลมหายใจ”

วิกเตอร์ ฮิวโก (Victor Hugo) นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสกล่าวว่า “คนอังกฤษมีหนังสืออยู่สองเล่ม คือหนังสือพระคัมภีร์และหนังสือของเชกเปียร์ อังกฤษสร้างเชกเปียร์แต่พระคัมภีร์สร้างอังกฤษ” คริสเตียนรู้แน่แท้ใจว่า พระคัมภีร์เป็นพระวาทะของพระเจ้า และเป็นพระพรฝ่ายจิตวิญญาน แต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ค่อยได้อ่านเท่าใดนัก

เรื่องตัวอย่าง แมงมุมสองตัวคุยกัน ตัวแรกพูดด้วยความท้อใจว่า “ฉันล่ะเบื่อกิจจริง ๆ ชักโยที่ไรก็ขาดทุกที” แมงมุมตัวที่สองถามว่า “เธอชักโยที่ไหนล่ะ?”

“ก็หน้าเครื่องรับทีวี” ตัวแรกตอบ

“มีหน้าแล้ว” แมงมุมตัวที่สองว่า “สู้ฉันไม่ได้ ชักโยที่ทันทานานานเป็นเดือน ๆ ไม่เคยขาดเลย”

“เออ น่าสนใจ เธอชักโยที่ไหนล่ะ?”

“ก็ที่หิ้งเก็บพระคัมภีร์ไง!”

## พระคัมภีร์ “ไม้วัด” (วิวรณ์. ๑๑.๑-๒)

ขอหันไปเห็นนิมิตเกี่ยวกับ ไม้วัดที่มีรูปร่างเหมือนไม้วัด และได้วัดพระวิหารของพระเจ้าและแท่นบูชา (การนมัสการและอธิษฐาน) อาจารย์เปาโลบอกความจริงแก่คริสเตียนเมืองโครินธ์ว่า “ผู้เชื่อทุกคนเป็นวิหารของพระเจ้า” เป็นที่สถิตของพระวิญญานบริสุทธิ์ (๑ โครินธ์.๓.๑๖)

บทเรียน : ดังนั้น พระวาทะของพระเจ้าจะวัดพวกเราทุกคนว่า ได้มาตรฐานของพระองค์หรือเปล่า พระคัมภีร์จะวัดชีวิต วัดความเชื่อ วัดความรัก วัดความซื่อสัตย์และจงรักภักดี เราต้องถามตนเอง อยู่ตลอดเวลา มาตรฐานการดำรงชีวิตคริสเตียนของเราได้ตรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่

## พระคัมภีร์ “เมล็ดพืช” (ลูกา. ๘.๑๑)

พระเยซูตรัสสอนพวกสาวกเรื่องคนหว่านพืช ที่หว่านลงในดินสี่ชนิดคือ ดินแข็ง ดินที่มีหินอยู่ ใต้ดินที่มีต้นหนามปกคลุม และดินดี และสรุปในตอนท้ายว่า เมล็ดพืชนั้นได้แก่พระวาจาของพระเจ้า ที่หว่านลงในจิตใจของผู้คน หากเป็นดินแห่งจิตวิญญาณที่ดีก็จะเกิดผลร้อยเท่า (ข้อ ๑๓-๑๕)

**ข้อคิด :** จิตใจของท่านเป็นดินชนิดไหน ที่รับเอาพระวาจาของพระเจ้า?

อาจารย์เปโตรได้กล่าวกับผู้เชื่อที่กระจัดกระจายอยู่ในแคว้นทั้งห้าเนื่องจากการถูกกดขี่ข่มเหง “ท่านได้บังเกิดใหม่แล้ว มิใช่จากพันธุ์มดตะ (ที่ตายได้) แต่เกิดจากพันธุ์อมตะ (นิรันดร) คือพระวาจาของพระเจ้า” (๑ เปโตร. ๑.๑๓)

## พระคัมภีร์ “น้ำผึ้ง” (วิวรณ์. ๑๐.๘-๑๐)

พระเจ้าทรงให้ยอห์นเห็นนิมิตเป็น “หนังสือม้วน” (พระคัมภีร์โบราณ) และสั่งให้ยอห์นรับประทานหนังสือม้วนนั้นเข้าไป เป็นภาพพจน์ของการรับพระวาจาของพระเจ้าเข้าสู่ชีวิต

ผู้เขียนพระธรรมสดุดีกล่าวว่า “พระคำรัสของพระองค์นั้น ข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริง ๆ หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้ง” (สดุดี. ๑๑๕.๑๐๓) อีกตอนหนึ่งก็บอกว่า “พระคำรัสของพระเจ้าหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งที่หยดจากรวง” (สดุดี.๑๕.๑๐)

ขณะที่พระวาจาของพระเจ้าอยู่ในปากยอห์นนั้นมิรสหวาน แต่เมื่อลงไปถึงท้องก็มิรสขม แสดงถึงสองอย่างคือหนึ่ง พระคัมภีร์กล่าวอย่างตรงไปตรงมา ประณามความผิดบาปอย่างไม่ไว้หน้า ทำให้คนรับค่อนข้างขมขื่น ประการที่สอง หมายถึงการเยียวยารักษาทางด้านจิตวิญญาณ เหมือนดังที่คนไทยกกล่าวว่า “ชาติย่อมขมปาก” หรือ “หวานเป็นลม ขมเป็นยา”

## พระคัมภีร์ “ปลัก / ตะปู” (ปัญญาจารย์. ๑๒.๑๑)

๑) **ปลัก** ปลักเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่มีด้ามยาวและฝักเหล็กแหลมไว้ที่ปลาย ใช้ในการต่อสู้อหรือแทงวัว พระคัมภีร์บอกว่า พระวาจาของพระเจ้าเป็นเหมือนปลัก ที่มีความแหลมคมคอยทิ่มแทงจิตใจที่ต่อต้านและเต็มไปด้วยความผิดบาปของมนุษย์

๒) **ตะปู** ปัญญาจารย์ยังได้กล่าวอีกว่า “ถ้อยคำของเมษบาล (ผู้เลี้ยงแกะ) ตรึงแน่นอย่างตะปู” ประโยชน์ของตะปูคือตอกไม้หรือสิ่งของให้ยึดติดกัน หรือสำหรับแขวนหรือตรึงไว้ อาจารย์เปาโลบอก

เป็นนัยถึงตะปู้ว่า “ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไป แต่พระคริสต์ทรงดำรงอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้า” (กาลาเทีย. ๒.๒๐)

ข้อคิด : พระวาระของพระเจ้าจะตรึงชีวิตของเราไว้กับพระเยซูคริสต์

## สรุป

ทุกครั้งที่คริสเตียนอ่านพระคัมภีร์ พระวาระของพระเจ้าจะตรวจสอบจิตใจของเรา

ถ้าเราขอมงานต่อพระเจ้า ก็จะเป็นเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงในจิตใจ

พระคัมภีร์จะเป็นความหวานชื่นสำหรับจิตใจและจิตวิญญาณของเรา

พระวาระคือแหล่งพระพรสำหรับชีวิตของทุกคน.